

# วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

## Journal of International and Thai Tourism

### วัตถุประสงค์และขอบเขต

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (Journal of International and Thai Tourism) เป็นวารสารวิชาการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำวิจัยเชิงสหสาขาวิชาการ (Multi-disciplinary) และเผยแพร่งานวิจัยเชิงประจักษ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยหรืองานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและมิติต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อาทิเช่น การวางแผนและนโยบายการท่องเที่ยว การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว กลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการการท่องเที่ยว การสื่อสารและแปลความหมายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ผลกระทบจากการท่องเที่ยว อุปสงค์การท่องเที่ยว ชีตความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว และการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น

### กำหนดการออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

### ข้อมูลการติดต่อ : คณะกรรมการการท่องเที่ยว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ : 02-727-3678

E-mail : jitt.nits@gmail.com

Website : <http://gstm.nida.ac.th/jitt>

### จัดพิมพ์โดย :

### เจ้าของ

คณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

### กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.พุทธกาล รัชชธ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต  
ดร.พรพิชญ์ พรหมศิระพัลลภ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต  
ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
ดร.โฉมยง โต้ะทอง สมาคมนักวิชาการท่องเที่ยวไทย  
รศ.มนัส ชัยสวัสดิ์ สมาคมนักวิชาการท่องเที่ยวไทย  
รศ.สุพาดา สิริกุดตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ดร.แสงแข บุญศิริ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ดร.วรรัชต์ สุเมธ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ผศ.ดร.ชุกกลีน อุณวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
รศ.ร.อ.ชูวิทย์ สุจฉายา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
รศ.สุนีย์ เลี้ยวเพ็ญวงษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

### บรรณาธิการวารสารการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

### ที่ปรึกษา

คณบดีคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

### ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ฉบับที่ 2/2561

ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช อ.ดร.ฐิติกานต์ สัจจะบุตร  
รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง  
ผศ.ดร.รักษพงษ์ วงศาโรจน์ อ.ดร.สุขุมล กล้าแสงใส  
อ.ดร.วรรัชต์ สุเมธ ผศ.ดร.ณาริญา วีระกิจ  
รศ.ดร.วิสาขา ภูจินดา ผศ.ดร.สมาลี นันทศิริพล

